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บทคัดยอ 
 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ 1)  เพื่อศึกษาแบบอยางทางจริยธรรมของครู
อิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา 
ใน 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน และดานการปฏิบัติตอบุคคลอื่น 2)  เพื่อ
เปรียบเทียบแบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา ที่มีเพศ อายุ และประสบการณในการทํางานแตกตาง
กัน 3)  เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาที่มีตอแบบอยางทางจริยธรรม
ของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 165 คน และ
ครูอิสลามศึกษา จํานวน 191 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามซึ่งแบบออกเปน 
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาใน 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติงาน  ดาน 
การปฏิบัติตน และดานการปฏิบัติตอบุคคลอื่น และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
แบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะ
ของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา T-test  และคา F-test 

ผลการวิจัยพบวา  
1)  แบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด

นราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับเปน
แบบอยางไดดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับเปนแบบอยางไดดีทั้งหมด 
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2)  การเปรียบเทียบแบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาที่มี เพศ  และ
ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความสําคัญ .05 ยกเวนอายุของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาตางกันมีทัศนะไมแตกตางกัน 

3)  ขอเสนอแนะแบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถม 
ศึกษาจังหวัดนราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา พบวา ดานการปฏิบัติงาน  
ครูอิสลามศึกษาตองมีความเต็มใจ เต็มที่ ทํางานเต็มเวลา และตรงตอเวลา ตลอดจนตองมี 
ความรับผิดชอบตองานและทํางานเสร็จตามเปาหมาย ดานการปฏิบัติตนครูอิสลามศึกษาจะตองเปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียน เพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นโดยปฏิบัติตามแนวทางอิสลามยึดหลัก 
อัลกุรอานอัลหะดีษเปนฐานและปฏิบัติอยางเครงครัด และดานการปฏิบัติตอบุคคลอื่น ครูอิสลาม
ศึกษาควรใหความชวยเหลือนักเรียน เพื่อนครู และบุคคลอื่นสม่ําเสมอ มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
กับผูอ่ืน และมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอนักเรียน เพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นในชุมชน 
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ABSTRACT 
  This study aimed 1)  to examine the ethical model of Islamic studies primary 
schools teachers in Narathiwat province  as  perceived by administrators and Islamic studies 
teachers with respect to work implementation, self-practices, and interaction with others  2)  to 
compare means of ethical model of Islamic studies primary schools teachers in Narathiwat as 
perceived by administrators and Islamic studies teachers who have different genders, ages, and 
working experiences, and 3)  to delineate suggestions from both administrators and teachers 
pertaining to ethical model for Islamic studies primary schools teachers in Narathiwat Province.  

The samples of the study consisted of 165 school administrators and 191 Islamic 
studies teachers. The questionnaires used were divided into three parts. The first part was about 
respondent s’ background, the second part was about ethical model of Islamic studies primary 
schools teachers in Narathiwat Province with respect to work implementation, self-practices, and 
interaction with others as perceived by administrators and Islamic studies teachers, and the third 
part were open ended questions about suggestions pertaining to ethical model for Islamic studies 
primary schools teachers in Narathiwat Province. Statistics used for data analysis covered 
percentage, the arithmetic mean,  standard deviation, T-test and  F-test.  
  The results of the study are as follows: 
  1)  In overall and in each aspect of work implementation, self-practices, and 
interaction with others, the perceived levels of ethical model of Islamic studies primary school 
teachers in Narathiwat Province are revealed relatively high.  
  2)  With the exception of ages, the perceived level of administrators and Islamic 
studies primary school teachers who have different genders and working experiences towards 
ethical model of Islamic studies teachers are found to be different at the statistical level of .05. 
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  3)  Suggestions in relation to work implementation are Islamic studies teachers 
be committed, punctual, and accountable for the success of the assigned work. Islamic studies 
teachers should also be good role models for their students, colleagues and others by means of 
strictly abiding by Islamic teaching which is based on al-Qur’an and al-Sunnah. In addition, The 
Islamic studies teachers should always provide help to their students, colleagues and others; 
construct good rapport with others; and be generous to their students, colleagues and others in 
their communities.  
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 في ولاية لابتدائية اي الدراسات الإسلا مية  بالمدارس لمعلمالنموذج السلوكي     البحثعنوان
  راسات الإسلا مية  الد ومعلمي  المدارس مدراءنظر تيوات فينارا

  يوسف           مرفت  مأ  الباحثة 
  الدراسات الإسلامية             القسم

 2008      العام الجامعي
  ص البحثستخلم

  
ي الدراسات   لمعلمالنموذج السلوكي الأمثلدراسة   1) إلى يستهدف هذا البحث     

الدراسات الإسلامية  ومعلمي ارس المدرمدراء في نظ في ولاية ناراتيواتارس الابتدائيةدالإسلامية بالم
  مقارنة )2.  خرينمع الآومواظبة على تدريب فردي وجماعي  عمل يومي :ثلاث نواح  على

 في نظر  في ولاية ناراتيواتلابتدائية اارسدالم بي الدراسات الإسلاميةلمعلمالنموذج السلوكي الأمثل 
  مقترحات جمع )3. ب الجنس، والعمر، والخبرةالدراسات الإسلاميةحس ومعلمي ارسالمدمدراء 

 ارسدالم بي الدراسات الإسلاميةلمعلمالتصرفات النموذجية حول الدراسات الإسلامية ومعلمي  دراءالم
  . في ولاية ناراتيواتلابتدائيةا
ارس المدمدراء : وهي   فقد أجريت الدراسة الميدانية على مجموعة العينة،، عليه     

  بإعداد الباحثةمتا وقد ق. شخصا191عددهم و الإسلامية، الدراسات  ومعلموشخصا 165 عددهم
    : فصولثلاثة الأسئلة لمقابلة أفراد العينة وهي علىمع المعلومات وهي الأدوات بج

 لمعلومات الشخصية يب الأسئلة  عن االأسئلة  :الفصل الأول -     
 لمعلمي الدراسات الإسلامية الأسئلة عن النموذج السلوكي  :الفصل الثاني -     

العلوم الشرعية من خلال  ومعلمي ناراتيوات حسب آراء مدراء المدارس في ولاية بمدرسة ابتدائية
  .التعامل مع الآخرينة، وأخيرا  الفردييةالعمل المفترض عليه، ثانيا العملأولا   : وهيثلاث نواح

ي العلوم  لمعلمي الأمثلالنموذج السلوك المقترحات حول   :الفصل الثالث -     
  ارس ومعلمي الدراسات الإسلامية في ولاية ناراتيوات حسب آراء مدراء المدارس ابتدائية بمدالشرعية

وتم تحليل المعلومات الحاصلة بطريقة تقدير الإحصاء المئوي ومعدل المتوسط الحسابي      
      F-test و T-test  ومستوى الانحراف المعياري 

  :ائج البحث التي توصلت إليها  ومن أهم نت     
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 ابتدائية في ولاية ارس بمدي الدراسات الإسلامية لمعلمالنموذج السلوكي الأمثل) 1     
 على المستوى الجيد وإذا أمعن النظر علوم الشرعيةال ومعلمي ارسناراتيوات حسب آراء مدراء المد

  .فتجد أن كلها في حالة جيدة
 العلوم الشرعية حول النموذج السلوكي  ومعلميارس المدبين آراء مدراءالمقارنة ) 2     

 في ولاية ناراتيوات حسب تفاوت الجنس والعمر ارس ابتدائية بمدي العلوم الشرعيةلمعلمالأمثل 
 إلا الفوارق في العمر فتشير إلى أن آراء 05. وجد أن آراءهم مختلفة بدلالة الأهمية بمستوى والخبرات

  . علوم الشرعية لا تختلف كثيرامدراء المدارس ومعلمي ال
ارس  بمدي الدراسات الإسلاميةعلملم المقترحات حول النموذج السلوكي الأمثل )3     

  : كالتالي علوم الشرعيةال ومعلمي ارس في ولاية ناراتيوات حسب آراء مدراء المدابتدائية
 أن يبذل  في ناحية ممارسة العمل فيقترح علىكل معلم في الدراسات الإسلامية-      

الجهد في العمل والانضباط بالوقت، وأن يقوم بالمسؤولية على العمل المفترض عليه حتى يصل إلى 
  .الأهداف المنشودة

ممارسة العمل فعلىمعلم الدراسات الإسلامية أن يكون نموذجا مثاليا   في ناحية-     
  . نة المطهرةللمتعلمين ورفقائه في العمل، وسائر الناس وذلك بتمسكه بالكتاب والس

 ومن ناحية أخرى، فعلىمعلم العلوم الشرعية أن يبني علاقة جيدة مع الآخرين ، -     
  .وأن يكون لطيفا مع الدارسين، ومع رفقائه من المدرسين وغيرهم في اتمع

 
  

      
 


